

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๕๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๖๑๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ได้เตรียมดำเนินการจัดการศึกษา โดยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home) ผ่านระบบการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ และ/หรือโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและสถานศึกษา ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนรู้จากที่บ้านของนักเรียนพบว่า นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถรับชมช่องรายการการจัดการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ที่บ้านได้ เนื่องจากไม่มีโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณ มีกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าที่ไม่รองรับระบบ อีกทั้ง ไม่ทราบวิธีการปรับกล่องรับสัญญาณ (Tune) หรือการตรวจหาช่องสัญญาณ (Scan) และ/หรือมีข้อขัดข้องทางเทคนิคอื่น ๆ ตลอดจนไม่มีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำ ในช่วงรับชมรายการการจัดการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และฐานะการคลัง ทั้งนี้ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๑ โทรสาร ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางสาววันทนี นาสัมภ โทร. ๐๙-๓๔๓๒-๑๓๑๘